

บัญชีสายงานอำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (ระบุชื่อสายงาน)

ลำดับ	ชื่อสายงาน (ประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไป)	ชื่อสายงาน	ชื่อตำแหน่งในสายงาน
1	กีฏวิทยา	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (กีฏวิทยา)
2	คีตศิลป์	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (คีตศิลป์)
3	จดหมายเหตุ	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (จดหมายเหตุ)
4	จิตรกรรม	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (จิตรกรรม)
5	ดุริยางคศิลป์	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (ดุริยางคศิลป์)
6	ตรวจเรือ	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (ตรวจเรือ)
7	ตรวจสอบภาษี	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (ตรวจสอบภาษี)
8	ทันตแพทย์	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (ทันตแพทย์)
9	นาฏศิลป์	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (นาฏศิลป์)
10	นักร้อง	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (นักร้อง)
11	นิติการ	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (นิติการ)
12	นิติวิทยาศาสตร์	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (นิติวิทยาศาสตร์)
13	บรรณารักษ์	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (บรรณารักษ์)
14	โบราณคดี	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (โบราณคดี)
15	ปฏิบัติงานช่างชลประทาน	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างชลประทาน)
16	ปฏิบัติงานช่างเทคนิค	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างเทคนิค)
17	ปฏิบัติงานช่างโยธา	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างโยธา)
18	ปฏิบัติงานช่างรังวัด	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างรังวัด)
19	ปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม)
20	ประติมากรรม	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (ประติมากรรม)
21	ประเมินราคาทรัพย์สิน	อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน (ประเมินราคาทรัพย์สิน)

ลำดับ	ชื่อสายงาน (ประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไป)	ชื่อสายงาน	ชื่อตำแหน่งในสายงาน
22	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ)
23	แพทย์	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (แพทย์)
24	พิสิทส์รังสี	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (พิสิทส์รังสี)
25	ภัณฑารักษ์	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (ภัณฑารักษ์)
26	เภสัชกรรม	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (เภสัชกรรม)
27	มัณฑนศิลป์	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (มัณฑนศิลป์)
28	วิชาการกษاپณ	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (วิชาการกษاپณ)
29	วิชาการจัดหาที่ดิน	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (วิชาการจัดหาที่ดิน)
30	วิชาการซังตวงวัด	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (วิชาการซังตวงวัด)
31	วิชาการช่างศิลป์	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (วิชาการช่างศิลป์)
32	วิชาการตรวจสอบภายใน	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (วิชาการตรวจสอบภายใน)
33	วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
34	ธรณีวิทยา	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (ธรณีวิทยา)
35	วิชาการบัญชี	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (วิชาการบัญชี)
36	วิชาการผลิตภัณฑอาหาร	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (วิชาการผลิตภัณฑอาหาร)
37	วิชาการแผนที่ภาพถ่าย	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (วิชาการแผนที่ภาพถ่าย)
38	วิชาการพยาบาล	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (วิชาการพยาบาล)
39	วิชาการภาษี	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (วิชาการภาษี)
40	วิชาการมาตรฐาน	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (วิชาการมาตรฐาน)
41	วิชาการโรคพืช	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (วิชาการโรคพืช)
42	วิชาการละครและดนตรี	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (วิชาการละครและดนตรี)
43	วิชาการเศรษฐกิจ	อำนาจการเฉพาะด้าน	ผู้อำนาจการเฉพาะด้าน (วิชาการเศรษฐกิจ)

ลำดับ	ชื่อสายงาน (ประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไป)	ชื่อสายงาน	ชื่อตำแหน่งในสายงาน
44	วิชาการส่งเสริมการเกษตร	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร)
45	วิชาการสถิติ	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ)
46	วิชาการอาหารและยา	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการอาหารและยา)
47	วิชาการอุทกวิทยา	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการอุทกวิทยา)
48	วิทยาการคอมพิวเตอร์	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
49	วิทยาศาสตร์	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์)
50	วิทยาศาสตร์การแพทย์	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
51	วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์)
52	วิศวกรรม	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม)
53	วิศวกรรมการเกษตร	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมการเกษตร)
54	วิศวกรรมเครื่องกล	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมเครื่องกล)
55	วิศวกรรมชลประทาน	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
56	วิศวกรรมนิวเคลียร์	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมนิวเคลียร์)
57	วิศวกรรมปิโตรเลียม	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมปิโตรเลียม)
58	วิศวกรรมไฟฟ้า	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมไฟฟ้า)
59	วิศวกรรมโยธา	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา)
60	วิศวกรรมรังวัด	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมรังวัด)
61	วิศวกรรมสำรวจ	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมสำรวจ)
62	วิศวกรรมเหมืองแร่	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมเหมืองแร่)
63	สถาปัตยกรรม	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (สถาปัตยกรรม)
64	สัตววิทยา	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (สัตววิทยา)
65	สำรวจดิน	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (สำรวจดิน)

ลำดับ	ชื่อสายงาน (ประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไป)	ชื่อสายงาน	ชื่อตำแหน่งในสายงาน
66	อักษรศาสตร์	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อักษรศาสตร์)
67	อตุนิยมวิทยา	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (อตุนิยมวิทยา)
68	วิชาการเงินและบัญชี	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี)
69	วิชาการเกษตร	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร)
70	วิชาการคลัง	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง)
71	วิชาการตรวจสอบบัญชี	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการตรวจสอบบัญชี)
72	นายสัตวแพทย์	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์)
73	ปฏิบัติงานสัตวแพทย์	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานสัตวแพทย์)
74	วิชาการป่าไม้	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการป่าไม้)
75	วิชาการสหกรณ์	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์)
76	วิชาการประมง	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง)
77	ปฏิบัติงานประมง	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานประมง)
78	วิชาการสัตวบาล	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสัตวบาล)
79	ปฏิบัติงานสัตวบาล	อำนวยการเฉพาะด้าน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานสัตวบาล)